

โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ สนองพระราชดำริ

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ : พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาโรงเรียน

เนื่องจากโรงเรียนในโครงการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และพบปัญหาการขาดแคลนครูคอมพิวเตอร์ เพราะครูมักลาออก ย้ายบ่อย หรือครูคอมพิวเตอร์ภาระงานมาก ส่งผลให้การพัฒนา ICT ในการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริขาดความต่อเนื่อง ดังนั้นจึงได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่โรงเรียน ด้วยการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้นักศึกษาครุมีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนตามแนวทางของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการออกค่าย/ออกปฏิบัติการในโรงเรียนชนบท

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการร่วมพัฒนาที่สำคัญ 2 ประการ

- 1) การพัฒนานักศึกษาครูและครูในโรงเรียนชนบทให้มีความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน รู้จักการเสียสละ การทำงานเป็นทีม และสามารถปรับตัวได้ทันกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
- 2) การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้มีความเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นตัวกลางในการเผยแพร่กิจกรรมต้นแบบของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการบูรณาการกิจกรรมต้นแบบเข้ากับการเรียนการสอนและการออกปฏิบัติการในโรงเรียนชนบท เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง



มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดค่ายวิชาการให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 - ปัจจุบัน



มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ช่วยติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน

ตัวอย่างกิจกรรมที่ดำเนินงาน

- จัดค่ายวิชาการ โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนชุมชนคอมพิวเตอร์
- ให้คำปรึกษา / ลงพื้นที่ให้บริการแก่โรงเรียนเป็นรายกรณี เช่น ให้คำปรึกษาและส่งนักศึกษาช่วยทำระบบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบแลนให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้เอง เป็นต้น
- สนับสนุนให้นักศึกษาเป็นพี่เลี้ยงค่ายต่างๆ ที่ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ จัดเพื่อส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ด้านไอทีให้กับนักศึกษา
- ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมกับฝ่ายเลขานุการโครงการฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาโรงเรียน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย



อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนกับฝ่ายเลขานุการโครงการฯ เพื่อสำรวจปัญหา และประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับโรงเรียน



มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ส่งนักศึกษาร่วมเป็นพี่เลี้ยงค่ายอิคิวซ์ (การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสามเณร) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติ และได้ทำงานร่วมกับทีมอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

